



ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี

.....

ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตรา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑	นางสาวทวิณัฐ อุดง
๒	๕	นายชนะชล บ้านใหม่
๓	๑๑	นายพริษฐ์พร โพธิ์ศรี
๔	๒	นางสาวประภาภัทร มั่นวงศ์
๕	๑๘	นางสาวสุธิตา บุญเหลือ
๖	๑๒	นางสาวมัลลิกา แก้วงาม
๗	๕๖	นางสาวลลิตตา อินทะสอน
๘	๓๒	นายสุเมธ ดวงบุตร
๙	๘	นายทยากร คันธิวิวัฒน์
๑๐	๔๓	นางสาวสุดาวรรณ ศรีสุวรรณ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการขึ้นบัญชีถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่สอบได้ ๑ - ๕ ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับ
การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงาน
ธนากรักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อการสรรหา
และเลือกสรรครบ ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี โดยไม่เกิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้
สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น และภายหลังมีตำแหน่งว่างลงระหว่างปี และยังไม่ครบ
สิ้นสุดของกรอบอัตรากำลังดังกล่าว จังหวัดปราจีนบุรีอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ที่เหลือดังกล่าว หรือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า
๑ เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕

๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี ถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลาที่กำหนด

๔. ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรคอื่น พร้อมผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไม่เกิน ๗ วัน และหรือผลตรวจ Rapid test ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง มายื่นด้วย

ทั้งนี้ ในวันมารายงานตัวจะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรีกำหนด โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายบัญชา เขาวรินทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี